

## การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้จัดทำขึ้น เป็นการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมประเด็นและนำผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป

### ๑. ผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ดังนี้

- ๑.๑ ผู้ประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรม การเงิน และที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
- ๑.๒ สมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๘

### ๒. ผลกระทบที่อาจได้รับจากร่างกฎหมาย

โดยการวิเคราะห์ผลกระทบแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ

#### ส่วนที่ ๑ ผลกระทบเชิงบวก

การแก้ไขดังกล่าว จะส่งผลต่อภาพรวมและเกิดประโยชน์ในด้านการค้า และเศรษฐกิจของประเทศให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขจัด ข้อขัดข้องของ กฎหมายบางประการ และเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และศักยภาพให้แก่สมาคมการค้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่จะรวมตัวกันเป็นสมาคมการค้า อีกทั้ง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายต้องดำเนินการทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบทุก ๆ ๕ ปี

#### ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงลบ

สมาคมการค้าตามกฎหมายนี้มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสมาคมการค้า การดำเนินกิจการและการกำกับการบริหารของสมาคมการค้า ตลอดจนการเลิกสมาคมให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

### ๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๘ ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งสมาคม การดำเนินกิจการและการกำกับการบริหารของสมาคมการค้า ตลอดจนการเลิกสมาคมให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และศักยภาพให้แก่ สมาคมการค้า และจะส่งผลดีต่อ ทางการค้า อุตสาหกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่วไป